



MDES NEWS UPDATE

สมว.ดิจิทัล ร่วมหารือกับ อธิบดีสำนักงาน คณะกรรมการเศรษฐกิจ เมืองเซินเจิ้น



ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับนายลีมิน กัว (Mr.Limin Guo) อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเทศบาลเมืองเซินเจิ้น (Economy, Trade and Information Commission of Shenzhen Municipality) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการะวะและร่วมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือฯ ที่ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายเกา หลิน (Mr.Gao Lin) รองอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้าและสารสนเทศแห่งเทศบาลเมืองเซินเจิ้น ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง Smart city และ Startup เมื่อเดือนเมษายน 2560 ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน



MDES ACTIVITY



กระทรวงดิจิทัลฯ จัดประชุมเชื่อมประสาน การทำงาน 3 หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การกำหนดบทบาทและภารกิจของหน่วยงานขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณากำหนดบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงานในการทำงานที่เชื่อมโยงสอดประสานระหว่างกัน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในภาพรวม เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม การ์เด็นคิลิฟ รีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา จ.ชลบุรี





CAT เชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งประกวดภาพยนตร์สั้น "SHORT FILM : SHORTCUTS"

CAT Channel ช่องวาไรตี้ไอทีบนแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียม ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งประกวดภาพยนตร์สั้น SHORT FILM : SHORTCUTS ภายใต้แนวคิด "เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่อุบัติความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ผ่านมุมมองและไอเดียของคนรุ่นใหม่ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเส้นทางลัดสู่ความสำเร็จของการทำธุรกิจ ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ความยาว 10-15 นาที ทีมที่ได้รางวัลอันดับหนึ่งจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท อันดับสองจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และรางวัลอันดับสามจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ ภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 20 เรื่อง จะนำไปออกอากาศทาง CAT Channel เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ชมต่อไป

CAT HD CAT Channel เชิญชวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดในโครงการ

SHORT FILM SHORTCUTS

"เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

รางวัลยอดเยี่ยม รับทุนการศึกษา **100,000** บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม www.catshortfilm.com
 ส่งใบสมัคร: Treatment บทที่ cat.shortfilm2017@gmail.com
 ตั้งแต่วันที่ - 25 สิงหาคม 2560
 @catdatacom

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานภาพยนตร์สั้นร่วมประกวดในโครงการ Short Film Shortcuts ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดคณะและชั้นปีการศึกษา แต่ต้องสังกัดสถาบันเดียวกันเท่านั้น ทีมละ 2-5 คน สามารถส่งใบสมัครพร้อมโครงเรื่อง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 และหลักฐานการสมัครอื่นๆ ได้ตั้งแต่วันที่ ถึง 25 สิงหาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์เงื่อนไข กติกาการประกวด ได้ที่ www.catshortfilm.com ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง cat.shortfilm2017@gmail.com

ทีโอที ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมโครงการ "เน็ตประชารัฐ"

นายมนต์ชัย หนุสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินทางตรวจเยี่ยมการติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสง และติดตามการใช้งานบริการ "Wi-Fi เพื่อประชาชน" ตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ "เน็ตประชารัฐ" ที่หมู่บ้านวังน้ำคำ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 24,700 หมู่บ้าน ที่ บมจ.ทีโอที ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งบริการภาครัฐ



สดช. ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานการออกแบบโลโก้ ชิงใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ



สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

หน่วยงานใหม่ป้ายแดงของกระทรวงดีอี
เปิดบ้านรับไอเดียสร้างสรรค์โลโก้

เชิญชวนผู้สนใจ
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์ หรือ LOGO
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ดูรายละเอียด คลิก
www.onde.go.th

<http://contest.onde.go.th>



ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 พร้อม
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
โดยผู้ชนะจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นักเรียนไทยคว้ารางวัล Grand Prize จากงาน Youth Space Contest 2017 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยผลงานชื่อ “Debris Bug” โมเดลอุปกรณ์เก็บกวาดขยะอวกาศ

องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Space Cooperation Organization: APSCO) จัดการแข่งขัน Youth Space Contest 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อ “Future Space Homeland” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ได้ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 2 คน คือ นางสาววิศา ใจดี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ นายณัฐวัฒน์ จิตรประเสริฐ จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับรางวัล Grand Prize ในผลงานชื่อว่า “Debris Bug” หรือ โมเดลอุปกรณ์เก็บกวาดขยะอวกาศ โดยนางสาววิศา ใจดี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน



สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. - 18 ส.ค. 2560

หลังจากรัฐบาลได้จัดทำโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในเรื่องต่างๆ และแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำที่สะสมในสังคม ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนกว่า 14.1 ล้านคน และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่จริง และเพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้วิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดหานักศึกษาหรือนักเรียนประมาณ 70,000 คน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2560 ด้วย

เก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

- 1 ข้อมูลทั่วไป
- 2 ลักษณะที่อยู่อาศัยและสภาพความเป็นอยู่
- 3 อาชีพหลักในปัจจุบัน รายได้เสริม อาชีพเสริม
- 4 รายได้จากการประกอบอาชีพ และรายได้อื่นๆ ในปี 2559
- 5 ภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ภาระเลี้ยงดูคนในบ้าน การมีหนี้นอกกระบบ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยต่อเดือน
- 6 ผู้ที่ให้ความอุปการะเลี้ยงดู จำนวนเงินที่ได้จากการอุปการะเลี้ยงดู จำนวนบุตรและการศึกษาของบุตร ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
- 7 ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

ใครได้ประโยชน์?



มีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการติดตามประเมินผลในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศ

มีข้อมูลในการกำหนดนโยบายจัดสวัสดิการช่วยเหลือของรัฐที่มีประสิทธิภาพตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีความแตกต่างกันอย่างเหมาะสม และยั่งยืน

ส่งเสริมให้นักศึกษา/นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

สะท้อนปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ ดำเนินการตามลำดับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม



**ภาคประชาชน
นักศึกษา/นักเรียน**

